



กวค. 192

๒๗ ธ.ค. ๖๗

11.30 น.

ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๒๐๙/๕๘๓๕



๒๗

ธันวาคม ๒๕๖๗

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๔ ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ ๒๘ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. ร่างถ้อยแถลงสื่อร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ ๒๘ พร้อมคำแปลอย่างไม่เป็นทางการ
 ๒. ร่างถ้อยแถลงสื่อร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๒๔ พร้อมคำแปลอย่างไม่เป็นทางการ
 ๓. ร่างถ้อยแถลงสื่อร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน - สาธารณรัฐอินเดีย ครั้งที่ ๑๒ พร้อมคำแปลอย่างไม่เป็นทางการ
 ๔. ร่างถ้อยแถลงสื่อร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน - สหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ ๔ พร้อมคำแปลอย่างไม่เป็นทางการ
 ๕. สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กต ๑๒๐๙/๑๐๕๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
 ๖. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๗/๓๗๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

ด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอเสนอเรื่อง การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ ๒๘ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะให้เสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามมาตรา ๔ (๗)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ดังกล่าว เป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘ (ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025) รวมถึงรับทราบผลการดำเนินงานของคณะทำงาน คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียนตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา รวมถึงเพื่อร่วมกันกำหนดกรอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย ดังนั้น จึงเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามมาตรา ๔ (๗) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนจะให้การรับรองเอกสาร ๔ ฉบับดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ ๑๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ ๒๘ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๓. สารระสำคัญ

๓.๑ การประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Forum: ATF) มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะทำงาน คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN National Tourism Organization: ASEAN NTOs) ตลอดปี รวมถึงเพื่อร่วมกันกำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นปีละ ๑ ครั้ง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด ๑๐ ประเทศ และการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะเวียนกันตามลำดับตัวอักษรของประเทศสมาชิก การประชุมดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๓ กิจกรรม ได้แก่ (๑) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN NTOs Meeting) (๒) การประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Ministers Meeting) และ (๓) กิจกรรมส่งเสริมการตลาดของกลุ่มประเทศอาเซียนในงาน ASEAN Travel Exchange (TRAVEX) ที่องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศและธุรกิจท่องเที่ยวภาคเอกชนจากกลุ่มประเทศอาเซียนได้ร่วมเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้กับผู้ซื้อ ซึ่งเป็นบริษัทนำเที่ยวจากทุกภูมิภาคทั่วโลก

๓.๒ การประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนจะเป็นการรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อกำหนดกรอบนโยบายทิศทางการพัฒนา ตลอดจนพิจารณารับทราบ หรือมีข้อเสนอที่เป็นข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินงานของประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป โดยการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ ณ เมืองยะโฮร์บาห์รู สหพันธรัฐมาเลเซีย ซึ่งประกอบด้วย (๑) การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ ๒๘ (๒) การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๒๔ (๓) การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน - อินเดีย ครั้งที่ ๑๒ (๔) การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน - สหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ ๔ โดยรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย จะต้องให้การรับรองเอกสารผลลัพธ์สำคัญของการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ ๒๘ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีการลงนาม จำนวน ๔ ฉบับ ได้แก่ (๑) ร่างถ้อยแถลงสื่อร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ ๒๘ (๒) ร่างถ้อยแถลงสื่อร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๒๔ (๓) ร่างถ้อยแถลงสื่อร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน - อินเดีย ครั้งที่ ๑๒ และ (๔) ร่างถ้อยแถลงสื่อร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน - รัสเซีย ครั้งที่ ๔ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๔) โดยรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนจะแถลงข่าวร่วมกัน ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

๓.๓ ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังนี้

(๑) ร่างถ้อยแถลงสื่อร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ ๒๘ มีเนื้อหาสะท้อนเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘ และแผนการฟื้นฟูการท่องเที่ยวอาเซียนหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน รวมถึงยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ผ่านการดำเนิน

กิจกรรมการตลาด การส่งเสริมให้อาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเรือสำราญ การดำเนิน
ข้อริเริ่มข้ามสาขา โดยเฉพาะการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งอาเซียน ครั้งที่ ๑
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รวมถึงการจัดทำมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอาเซียน
นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนยังประกาศเจตนารมณ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ
ครอบคลุม ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
สำหรับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการ
การสื่อสารในภาวะวิกฤตทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้ง ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวของอาเซียน
อนึ่ง ประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นชอบที่จะจัดทำแผนรายสาขาด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ -
๒๕๗๓ ขึ้นมาทดแทนแผนฉบับเดิมที่จะหมดอายุลง โดยให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๓ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

(๒) ร่างถ้อยแถลงสื่อร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๒๔
มีเนื้อหาสนับสนุนการดำเนินการตามแผนงานด้านการท่องเที่ยวอาเซียนบวกสาม ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการส่งเสริม
ความยั่งยืนระหว่างอาเซียนและประเทศบวกสาม รวมถึงศูนย์อาเซียน - จีน อาเซียน - เกาหลี และอาเซียน -
ญี่ปุ่น การเข้าร่วมงานด้านการตลาดท่องเที่ยวระหว่างประเทศ อาทิ China International Travel Mart และ
World Exposition 2025 ณ เมืองโอซากะ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึง การส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกอาเซียน
ร่วมมือกับเกาหลีในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการข้อริเริ่มภาคีเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Korea
Partnership Initiative for Sustainable Tourism) นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสามยังเห็นพ้องที่
สอดคล้องกับแผนรายสาขาด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๓ ร่วมกันที่จะพัฒนาแผน
ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน - บวกสาม ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๓ โดยให้มีประเด็นสำคัญหลักที่สอดคล้องกัน
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

(๓) ร่างถ้อยแถลงสื่อร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน - อินเดีย ครั้งที่ ๑๒
มีเนื้อหาส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนในระดับภาคประชาชนระหว่างอาเซียนและอินเดีย
ผ่านการประกาศให้ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยอินเดียจะสนับสนุนงบประมาณ
การดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนงานด้านการท่องเที่ยวอาเซียน - อินเดีย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เป็นจำนวนเงิน
๕ ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อร่วมส่งเสริมความหลากหลายทางประเพณี และเสริมสร้างพลวัตของโอกาส
ด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวแบบสองทาง (Two-way Tourism) นอกจากนี้
ประเทศสมาชิกอาเซียนยังชื่นชมการจัดเสวนาด้านการท่องเที่ยวเรือสำราญในอินโดนีเซีย เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๗
รวมถึงได้ให้ส่งเสริมให้อาเซียนและอินเดียร่วมกันพัฒนาความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับแผน Gao Roadmap for
Tourism ของอินเดีย (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

(๔) ร่างถ้อยแถลงสื่อร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน - รัสเซีย ครั้งที่ ๔ มีเนื้อหาสนับสนุนความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียในการพัฒนาช่องทางเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การเสริมสร้างความสัมพันธ์ในภาคประชาชน และการใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนา การเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ อาเซียนและรัสเซียยังเห็นชอบที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคการท่องเที่ยว และการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนงานด้านการท่องเที่ยวอาเซียน - อินเดีย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาการตลาดท่องเที่ยว การเสริมสร้างทักษะและความเข้าใจทางวัฒนธรรมให้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว ให้มีความหลากหลายและประชาสัมพันธ์จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๔. ประโยชน์และผลกระทบ

การประชุมการท่องเที่ยวอาเซียนปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จะเป็นช่องทางสำคัญให้ประเทศสมาชิกอาเซียนรับทราบผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียนตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา รวมถึงเพื่อร่วมกันกำหนดกรอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานในอนาคต เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้

ไม่มี

๖. ความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖.๑ หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มีภารกิจด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้พิจารณา ร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ แล้ว และไม่ขัดข้องต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ดังกล่าว

๖.๒ กระทรวงการต่างประเทศ ได้พิจารณาร่างเอกสารผลลัพธ์สำคัญของการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ ๒๘ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยแจ้งว่า ไม่มีข้อขัดข้องต่อร่างถ้อยแถลงสื่อร่วม ทั้ง ๔ ฉบับ เนื่องจาก ร่างเอกสารฯ มีเนื้อหามุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายในอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการต่างประเทศของไทย (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) ซึ่งมุ่งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันผ่านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยไม่มีถ้อยคำหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้ข้อบังคับกฎหมายระหว่างประเทศและไม่มีการลงนามในร่างเอกสารดังกล่าว จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย จึงต้องนำร่างเอกสารผลลัพธ์สำคัญของการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ ๒๘ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๔ (๗) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศเห็นควรให้พิจารณา แปลคำว่า Joint Media Statement เป็น “ถ้อยแถลงสื่อ” (เอกสารแนบ ๕) ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ปรับแก้ตามความเห็นกระทรวงการต่างประเทศแล้ว

๖.๓ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้พิจารณาร่างเอกสารผลลัพธ์สำคัญของการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ ๒๘ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยแจ้งว่า ร่างถ้อยแถลงสรุปร่วม ทั้ง ๔ ฉบับ มิได้มีการใช้ถ้อยคำที่มุ่งหมายให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ กรณีจึงไม่เข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย ตามมาตรา ๔ (๗) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงต้องเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการดำเนินการต่อไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖)

๗. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

๘. ข้อเสนอส่วนราชการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

๘.๑ ให้ความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์สำคัญของการประชุมฯ จำนวน ๔ ฉบับ ได้แก่

(๑) ร่างถ้อยแถลงสรุปร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ ๒๘ (๒) ร่างถ้อยแถลงสรุปร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๒๔ (๓) ร่างถ้อยแถลงสรุปร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน - อินเดีย ครั้งที่ ๑๒ และ (๔) ร่างถ้อยแถลงสรุปร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน - รัสเซีย ครั้งที่ ๔ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างถ้อยแถลงสรุปร่วมดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินการได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก

๘.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ ๒๘ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Minister) ของไทย และร่วมรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์สำคัญของการประชุมฯ จำนวน ๔ ฉบับ โดยไม่มีการลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสรวงค์ เทียนทอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานปลัดกระทรวง

กองการต่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๑๖๗๔ (ศิรินนต์)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ inter01@mots.go.th